

เดอะ นอร์ท เฟซ เตรียมระเบิดศึกมาราธอนผจญภัย เฟ้นหาสุดยอดจอมอึด “เดอะ นอร์ท เฟซ วันอันเดรท ไทยแลนด์” ครั้งที่ 3



เดอะ นอร์ท เฟซ ผู้จัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนผจญภัยรายการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “เดอะ นอร์ท เฟซ วันอันเดรท ไทยแลนด์ 2014” ซึ่งจัดเป็นปีที่ 3 เฟ้นหาสุดยอดนักวิ่งจอมอึด วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ที่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา



(กรุงเทพฯ) เดอะ นอร์ท เฟซ “เดอะ นอร์ท เฟซ วันอันเดรท ไทยแลนด์ 2014” เตรียมระเบิดศึกประลองความแกร่งและเฟ้นหานักวิ่งจอมอึด นับเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนผจญภัยรายการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในซีรีส์การแข่งขันอัลตรามาราธอนผจญภัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เตรียมเปิดศึกเฟ้นหานักวิ่งจอมอึดเป็นปีที่ 3 ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โดยการแข่งขันเป็นการวิ่งเทรลหรือบนสนามธรรมชาติ ท่ามกลางป่าเขา บนเส้นทางธรรมชาติที่มีความสูงชัน นักวิ่งจะพบกับความท้าทายของเส้นทางโดยมีอากาศแดดได้ คาดมีนักวิ่งไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมประลองความท้าทายกว่า 2,000 คน จาก 35 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ได้มีการปรับเส้นทางการวิ่งแต่ละประเภทให้มีความท้าทายมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

การแข่งขันวิ่งมาราธอนผจญภัย หรือ ที่เรียกการวิ่งเทรล (Trail run) แตกต่างจากการวิ่งบนถนนทั่วไป ซึ่งจะมีเส้นทางการวิ่งบนพื้นผิวธรรมชาติ เป็นการวิ่งท่ามกลางธรรมชาติและป่าเขา นับเป็นการวิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในเมืองไทย การแข่งขันในระยะ 50 กิโลเมตร และ 100 กิโลเมตร นับว่าเป็นไฮไลท์ของการแข่งขัน เนื่องจากเป็นระยะไกลต้องอาศัยการฝึกซ้อม และความเข้มแข็งของจิตใจ ทั้งนี้ เรามีนักวิ่งผลงานที่อยู่ในระดับชั้นนำในระยะดังกล่าวอยู่หลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น สัตยูญา คานชัย แชมป์ระยะ 100 กม. เดอะ นอร์ท เฟซ วันอันเดรท ไทยแลนด์ 2013 ที่จะกลับมาป้องกันแชมป์, สมาน กุณัน และ จันทรบูรณ์ เกรียงไชยไพรพนา นักวิ่งไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก เดอะ นอร์ท เฟซ ซึ่งสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

คุณชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เอพาร์ทอร์ สปอร์ต จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งชั้นนำภายใต้แบรนด์ เดอะ นอร์ท เฟซ (The North Face®) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยกล่าวว่า “จำนวนผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายในการวิ่งมาราธอนผจญภัยในไทยมีจำนวนมากขึ้น และนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในปีนี้ เราได้รับความสนใจจากนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่หรือนักวิ่งแนวหน้าของไทยและจากนานาชาติ การวิ่งมาราธอนผจญภัยเป็นเรื่องใหม่สำหรับในเมืองไทย เป็นการวิ่ง

ที่ใช้ทุกทักษะ โดยวิ่งไปตามสภาพภูมิประเทศของเส้นทางการแข่งขัน ทั้งนี้ มีนักวิ่งไทยได้ลงสมัครชิงชัยในระยะที่ทำหายที่สุดอย่างในประเภท 100 กิโลเมตรถึง 35 คน จาก จำนวนผู้สมัคร 150 คนทั่วโลก สร้างโอกาสให้นักวิ่งไทยโชว์ศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ”

เดอะ นอร์ท เฟซ วันอันเดอร์ท ไทยแลนด์ เป็นการแข่งขันยังเป็นรายการวิ่งผจญภัยอีกรายการหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรายการที่นักวิ่งสามารถสะสมคะแนน เพื่อไปสมัครแข่งขันรายการอัลตรามาราธอนผจญภัยชื่อดังของโลกคือ “เดอะ นอร์ท เฟซ อัลตราเทรล เดอ มองต์ บลังค์” ที่ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

การแข่งขันเดอะ นอร์ท เฟซ วันอันเดอร์ท ไทยแลนด์ มีการแข่งขันในระยะทาง 10 กม., 25 กม., 50 กม., และ 100 กม. (เดี่ยวและคู่) สำหรับเส้นทางการแข่งขันนั้นจะจัดขึ้นที่ อ. ปากช่อง โดยมีจุดสตาร์ท และเส้นชัย อยู่ที่สิมาลินทร์ และเส้นทางวิ่งใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บนเส้นทางการวิ่งที่ทำหายในปีนี้ นักวิ่งจะได้ทดสอบสมรรถภาพของตนเองในการวิ่งสู่ระดับความสูง 550 เมตรจากระดับน้ำทะเล และ โดยบางระยะจะมีการปีนป่าย ซึ่งนับเป็นสุดยอดแห่งการแข่งขันวิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทยเลยทีเดียว

ผู้สนใจ สามารถสมัครแข่งขันทางระบบออนไลน์ที่ www.goadventureasia.com/TNF/tnf.htm.

หรือ สมัครหน้าร้านได้ที่ ร้านเดอะนอร์ท เฟซ สาขาเซ็นทรัล เวิลด์, สยามดิสคัฟเวอรี่ รี, เซ็นทรัล พระรามเก้า, เมกะบางนา และ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2557 นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.TheNorthFaceThailand.com

เฟซบุ๊ก www.facebook.com/TNF100Thailand

#